
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑/๒๕๕๖ 

ครั้งที่  ๑  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่
 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   ๑ นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาฯ ทวีศักดิ์ สุระศร  
๒ นายสามารถ เษมฉัตร รองประธานสภาฯ สามารถ เษมฉัตร  
๓ นางเขมานันท์ วรทรัพย์ เลขานุการสภาฯ เขมานันท์ วรทรัพย์  
๔ นางเยียด ศุภผล ส.อบต. ม. ๑ เยียด ศุภผล  
๕ นางชุติมันต์ วิชาเฟ่ือง ส.อบต. ม. ๒ ชุติมันต์ วิชาเฟ่ือง  
๖ นายไพศาล สืบสวน ส.อบต. ม. ๒ ไพศาล สืบสวน  
๗ นายนอน พะงาตุนัด ส.อบต. ม. ๓ นอน พะงาตุนัด  
๘ นางบุปผา ภาสดา ส.อบต. ม. ๓ ปุบผา ภาสดา  
๙ นายอ านาจ สีจุดานุ ส.อบต. ม. ๔   ลา 

๑๐ นายลอยทอง ศุภผล ส.อบต. ม. ๔ ลอยทอง ศุภผล  
๑๑ นายประหยัด งามมาก ส.อบต. ม. ๕   ลา 
๑๒ นางเสาวภา ส าราญกาย ส.อบต. ม. ๕ เสาวภา ส าราญกาย  
๑๓ นายซื่อ โชเมืองดี ส.อบต. ม. ๖ ซ่ือ โชเมืองดี  
๑๔ นายสมศักดิ์ เสือมาก ส.อบต. ม. ๗ สมศักดิ์ เสือมาก  
๑๕ นางสาวจินดา นาคเขียว ส.อบต. ม. ๗ จินดา นาคเขียว  
๑๖ นางรินดา แสวงสุข ส.อบต. ม. ๘ รินดา แสวงสุข  
๑๗ นายพีรศักดิ์ มานุมูลัด ส.อบต. ม. ๘ พีรศักดิ์ มานุมูลัด  
๑๘ นายเชิญ ปลายด่วน ส.อบต. ม. ๙ เชิญ ปลายด่วน  
๑๙ นายจงคิด เชนุยาว ส.อบต. ม. ๙ จงคิด เชนุยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     /รายชื่อคณะผู้บริหาร 



รายนามคณะผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางระเบียบ เหมือนวาจา นายก อบต. ระเบียบ เหมือนวาจา  
๒ นายสงวน สุวรรณทอง รองนายก อบต. สงวน สุวรรณทอง  
๓ นายชาญศักดิ์ เสาเปรีย รอง นายก อบต. ชาญศักดิ์ เสาเปรีย  
๔ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนโยธา สุพรรณ พรหมสวัสดิ์  
๕ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข หัวหน้าส่วนการคลัง ภูรีรัตน์ สดมสุข  
๖ นางสาวจิตรา สุระศร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จิตรา สุระศร  
๗ นางสาวนิยะดา ทองประดับ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นิยะดา ทองประดับ  
๘ นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน ยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๑ /๒๕๕๖ 
ครั้งที่  ๑  ลงวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

**************** 
 
นางเขมานันท์ วรทรัพย์  บัดนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าองค์ประชุมสภาองค์การบริหาร 
(เลขานุการสภาฯ)  ส่วนต าบลครบองค์ประชุม ประกาศอ าเภอปราสาท  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี                
    พ.ศ. ๒๕๕๖  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  รายงานความจ าเป็นขอ
    เปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือพิจารณา
    การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  แต่เนื่องจากขณะนี้
    ไม่อยู่ในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  จึงขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ   
    สมัยที่ ๑ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖  
    อ าเภอพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การ
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๕ แห่ง  พระราชบัญญัติ
    สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
    ประทัดบุ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๐  
    กันยายน ๒๕๕๖  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ 
    เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นายประถม  ประเมินดี  นายอ าเภอปราสาท  
 ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียน

ธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาฯสมัย วิสามัญ   สมัยที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวเปิดประชุมสภา อบต.
    และแจ้งให้ที่ประชุมทราบสมาชิกสภา อบต.ลา ๒ ท่าน นายอ านาจ   สีจุดานุ    
    และนายประหยัด งามมาก 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ลงวันที่ ๑๖,๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดส่งให้สมาชิกสภา 
อบต.และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา อบต. แล้วนั้น 

นางเขมานันท์ วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ลงวันที่



๑๖  สิงหาคม ๒๕๕ ๖ และครั้งที่ ๒  ลงวันที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕ ๖  ตาม
เอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมสภา อบต. ต่อไป 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดจะสอบถาม แก้ไขหรือเพ่ิมเติม  บันทึกรายงาน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ลงวันที่ ๑๖ และ ๒๒ สิงหาคม  
๒๕๕๖ หรือไม่ ถ้าไม่มี  ต่อไปจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่  
๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   
จ านวน ๑๕  เสียง 

นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กล่าวว่า  
ขอพักการประชุมสภาฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอนัดเวลาในการ

 ประชุมสภาฯต่อภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐  น. โดยพร้อมเพรียงกัน 
                    -พักการประชุม- 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
บัดนี้เวลา ๑๓.๑๐  น. ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าองค์ประชุมสภา

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุม   ขอเรียนเชิญท่าน
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภา 
 อบต. ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
 ขอเชิญ หัวหน้าส่วนการคลังได้ชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิก
 เหลื่อมปี หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อไป 
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข หัวหน้าส่วนการคลัง  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
    พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๕๙  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ     
    สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
    เกินระยะเวลาหนึ่งปี  เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชุมสภา 



    อบต. เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  มีมติอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
    ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน                  
    ง านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
    ประเภท อาคาร รายการ โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้พิการเพื่อพัฒนา  
    คุณภาพชีวิต  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า                         
    พระบรม เนื่องใน วโรกาส ฉลองพระชนมายุ 81  พรรษา บ้านหนอง ยาว
    หมู่ที่ 2    ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้
    พิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
    พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมายุ 81 พรรษา บ้านหนอง
    ยาว หมู่ที่ 2   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  สูง 2.60  เมตร 
    งบประมาณท้ังสิ้น 141,000  บาท  โอนตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี 2556  จ านวน  20,000  บาท  และจ่ายขาดจากเงินสะสม  
    จ านวน  121,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ ในแผนงานสร้าง
    ความเข้มแข็งของชุมชนให้แก่นางสาวศิริพร  โสหินกอง  บ้านเลขท่ี ๘๖/๒ หมู่
    ที่ ๒ บ้านหนองยาว  ดังนั้นเนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างและก่อหนี้
    ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ จึง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน ๒๐,๐๐๐ 
    บาทเพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
 รายละเอียด การ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามที่หัวหน้าส่วนการคลังได้
 ชี้แจงไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
 ประชุมสภา อบต.  ต่อไป 
มติที่ประชุม     อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๕ เสียง 
    ๓.๒  เสนอร่างข้อบัญญัติลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
    ขอเชิญผู้บริหารหน้าส่วนการคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียด  ประกอบการพิจารณา
    ร่างข้อบัญญัติลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข หัวหน้าส่วนการคลัง  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  
 บันทึกหลักการและเหตุผล 

  ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
         เรื่อง   การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2556 
      หลักการ 

   โดยที่มาตรา  22 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2508 
    ประกอบมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
    ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 ก าหนดให้
    องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ก าหนดให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยู่ใน
    จังหวัดเดียวกัน  และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน   เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน   



    หรือประกอบกสิกรรมของตน  ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้  ตามท่ี
    ก าหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    

   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลนี้ 

เหตุผล 
   เพ่ือให้การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

    เป็นไปตามความในมาตรา  22 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 
    2508  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลประทัดบุ  เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2556 เพ่ือให้
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
      ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    เรื่อง   การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2556 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
    องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5 )                 
    พ.ศ. 2556 ประกอบมาตรา  22 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่                
    พ.ศ. 2508 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
    ประทัดบุ    และนายอ าเภอปราสาท  จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
    ต าบลประทัดบุไว้   ดังนี้ 

   ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    เรื่อง   การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2556” 
   ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการ

    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นต้นไป  
   ข้อ 3 บุคคลธรรมดา  ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว  หรือหลายแปลงที่อยู่ใน

    เขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน
    เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน   ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสีย
    ภาษีบ ารุงท้องที่จ านวนสามไร่ 

   กรณีเจ้าของที่ดินแปลงเดียว  หรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
    ต าบลประทัดบุและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน  มีเนื้อที่ดินไม่ถึงสามไร่ให้
    ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีตามจ านวนเนื้อที่ดินท่ีมีอยู่จริง 

   ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุรักษาการตามข้อบัญญัติ
    องค์การบริหารส่วนต าบลนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง          
    และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุนี ้
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า    
    ก่อนที่จะได้อภิปรายและลงติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
    ส่วนต าบล  ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญ     
    เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นางเขมานันท์  วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 



    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น               
    พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
    เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
    ก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหาร   ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
    ท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
    เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
    การพิจารณาวาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
    โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    ตามท่ีได้รับทราบข้อกฎหมายพร้อมรายละเอียดขอสอบถามสมาชิกสภา อบต. 
    จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่องการ 
    ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖  สามวาระรวดหรือไม่ ขอสอบความเห็น
    จากที่ประชุสภา อบต. ว่ามีความเห็นเป็นอย่างไร 
นายพีรศักดิ์  มานุมูลัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลประทัดบุ  หมู่ที่ ๘กล่าว 
    เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
    ขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวด  เนื่องจากรายละเอียดตามข้อบัญญัติ 
    ว่าด้วยเรื่องการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่คณะผู้บริหารได้เสนอ
    ให้สภา อบต.พิจารณานั้นมีรายละเอียดเหมาะท่ีน่าจะประชุมสามวาระรวดจะ
    เป็นประโยชน์ต่อกาบริหารงาน  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า    
    มีสมาชิกสภาจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมสภาใน
    การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่องการ
    ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวให้
    แล้วเสร็จในวันนี้  
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี 
    พ.ศ. ๒๕๕๖สามวาระรวด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๕  เสียง 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า    
     การลดหย่อนภาษีมีผลกระทบต่อการเสียภาษี อบต.รายได้ลดลงผลกระทบ
    จากการเก็บภาษีมากน้อยเพียงใด ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งโดยตรงโดยอ้อม  
    ก าหนดจะลดหย่อนเท่าไร่  ปัจจุบันมีการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เกษตรกร ทั้งนี้
    มีข้อกฎหมายให้ลดหย่อนก็ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอเชิญสมาชิกสภา 
    อบต.  ได้พิจารณาและอภิปรายรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติต าบลเรื่องการ
    ลดหย่อนภาษี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
นายจงคิด  ชุนุยาว   สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลประทัดบุ  หมู่ที่ ๙ กล่าว 
    เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 



    ตามร่างข้อบัญญัติที่เสนอให้มีการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน สามไร่
    เหมาะสม สอดคล้องกับจ านวนเนื้อที่ในปัจจุบัน 
    ปัจจุบันชาวบ้านมีที่ดินลดลง ส่วนผู้ที่ครอบครองที่ดินจ านวนมาก ก็ได้รับการ
    ลดหย่อน จ านวน ๓ ไร่ ซึ่งก็เป็นอัตราที่เหมาะสมกับปัจจุบันอย่างยิ่ง 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า    
    มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปจะได้
    ขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วย
    การลดหย่อนภาษี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
มติที่ประชุม   รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องการ 
    ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๕  เสียง 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   

ล าดับ วาระท่ีสอง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องการ
 ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
 เต็มสภาท้องถิ่น  และประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ตาม ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง
 ตามล าดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข เท่านั้น 
 เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญคณะกรรมการแปร
 ญัตติได้พิจารณา รายละเอียดประกอบร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการลดหย่อนภาษี
 บ ารุง  ท้องที่โดยละเอียดรอบคอบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ มีความคิดเห็น
 อย่างไรหรือ เห็นควรคงร่างเดิม  

นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
    ตามที่ได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  ไม่มีสมาชิก สภา อบต. มี 
    ความเห็นแตกต่าง เห็นควรคงร่างเดิม   ล าดับต่อไปจะได้ให้สมาชิกสภา อบต.  
    ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เรื่องการ
    ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระท่ีสามต่อไป ในการประชุมสภา 
    อบต.  พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  จะไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
    พิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
    หรือไม่  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประทัดบุจะเสนอเป็น
    อย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี  จะได้ขอมติที่เห็นชอบตราข้อบัญญัติ  องค์การบริหาร
    ส่วนต าบลประทัดบุ เรื่องการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ตราข้อบัญญัติ ต าบล เรื่องการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 

๒๕๕๖  
 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๕  เสียง 



 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  
 ๓.๒  เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา องค์การ

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
 นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เนื่องจากเดิมสภา อบต. ได้

เลือกนายอ านาจ ศรีจุดานุเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
อบต. ซึ่งนายอ านาจ   สีจุดานุ มีภารกิจรับผิดชอบทางครอบครัวไม่สามารถมา
ท าหน้าที่ได้ จึงเห็นควรให้สมาชิกสภา อบต.  ได้เลือกบุคคลที่เมาะสม ได้มาท า
หน้าที่ในการตรวจรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุต่อไป 

นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลประทัดบุ  หมู่ที่ ๑  กล่าว 
    เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 ดิฉันขอเสนอ นายพีรศักดิ์  มานุมูลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
 ขอสมาชิก สภา อบต. รับรองจ านวนสองท่าน  
 นายเชิญ  ปลายด่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลประทัดบุ หมู่ที่ ๙ 
   นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลประทัดบุ หมู่ที่ ๙ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    ๔.๑  รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท ของนายไพบูรณ์  พรมชาติ  
นายไพบูรณ์  พรมชาติ นักวิชาการศึกษา กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วน ต าบล ประทัดบุ    ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ข้าพเจ้า              
 นายไพบูรณ์  พรมชาติ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
 ต าบลประทัดบุ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตามสัญญาการรับทุนองค์การ
 บริหารส่วนต าบลประทัดบุ เมื่อวันที่  21  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554 
 และข้าพเจ้านายไพบูรณ์  พรมชาติ ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตร
 ศึกษาศาสตร์   มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 รามค าแหง เมื่อปีการศึกษา  2554 นั้น  
    บัดนี้ ข้าพเจ้านายไพบูรณ์  พรมชาติ ได้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
    มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 แล้วซึ่งมหาวิทยาลัย
    รามค าแหง ได้อนุมัติปริญญา เมื่อวันที่  6  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2556 จึงขอ
    รายงานมายังท่านเพ่ือโปรดทาบและขอให้ท่านรายงานสภาองค์การบริหารส่วน
    ต าบลประทัดบุ ขอบคุณที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร



    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต     สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
    รามค าแหงหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    รุ่นที่ 8 แล้วซึ่งมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้อนุมัติปริญญา เมื่อวันที่  6  เดือน
    มีนาคม  พ.ศ.  2556 จึงขอรายงานให้สภา อบต. ทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
    ขอเชิญผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต. ได้แสดงความคิดเห็นตามล าดับต่อไป 
นางสาวจิตรา  สุระศร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
    การ ส ารวจเรื่อง ขยายเขตไฟฟ้า  ขอให้ ส่งเอกสารส าเนาทะเบียนบ้าน                  
    บัตรประจ าประชาชน ตามรายชื่อที่ได้แจ้งแล้ว 
นายพีรศักดิ์  มานุมูลัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  หมู่ที่ ๘ 
 เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
    เรื่องการ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ - ๘ ขอให้ช่วยด าเนินการประสานการไฟฟ้า
    ด้วย  และขอสอบถามเกี่ยวกับ เบี้ยผู้พิการที่ข้ึนทะเบียนเมื่อปีท่ีผ่านมาของ           
    หมู่ที่ ๘ จะได้รับงบประมาณเมื่อไหร่ 
นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  หมู่ที่ ๘  
    เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
    เนื่องจาก น้ าท่วมข้าว ใบข้าวไหม้ จะด าเนินการอย่างไร 
นายชาญศักดิ์  เสาเปรีย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
    ขณะนี้ จังหวัดสุรินทร์ ประกาศเป็นภัยพิบัติน้ าท่วม การรายงานให้ประสาน
    ฝ่ายปกครอง  รวบรวมข้อมูลการประสบภัยรายงานอ าเภอต่อไป 
นายจงคิด เชนุยาว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  หมู่ที่ ๙  
    เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
    เกษตรต าบลให้ผู้ใหญ่บ้านรายงานภัยน้ าท่วม ถ่ายภาพประกอบการรายงาน 
นางสาวจิตรา  สุระศร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภา อบต. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
     อบต.ได้รายงานควา มเสียหายโดยภาพรวมทุกหมู่บ้าน  และขอแจ้งการ ขึ้น
    ทะเบียนมันส าป ะหลัง ยางพารา ผู้ปลูกข้าว  รายงานได้จนถึงวันที่ ๓๐  
    กันยายน ๒๕๕๖ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
    การนับอายุการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ โดยการนับเดือนตุลาคม กรณีมีวัน เดือนปี
    เกิด   ส่วนการเกิดโรคข้าวไหม้เริ่มเกิดในหลายหมู่บ้านประสบการณ์ส่วนตัวได้



    การฉีดพ่นโรคข้าวไหม้ใช้ยาปฏิชีวนะเวลาฉีดพ่นให้ฉีดทั้งแปลง ฉีด ๒ ครั้งเว้น
    ระยะห่างกัน ๗ วัน  
นายชาญศักดิ์  เสาเปรีย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน 
    คบค. การประกันภัยข้าว ไร่ละ ๖๐ บาท รัฐ๖๐ บาท เจ้าของ ๖๐ บาท รวม
    พ้ืนที่ติดกัน ๑๐๐ ไร่ ธกส.รับท าประกัน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบ 
 นางระเบียบ  เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    เรียนท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
    เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว หากหมู่บ้าน มีความเดือดร้อน สิ่งใดท่ี
    จ ะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ ที่สามารถช่วยเหลือได้ก็ยินดีช่วยด้วย
    งบประมาณส่วนตัวในเบื้องต้น 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  

       มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอความเห็นเพิ่มเติมเรื่องอ่ืนๆ  
 
  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน   

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 
 
 

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 

(นางเขมานันท์  วรทรัพย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 

   

(นายลอยทอง ศุภผล) (นายพีรศักดิ์  มานุมูลัด) (นายไพศาล  สืบสวน) 
คณะกรรมการตรวจบันทึก คณะกรรมการตรวจบันทึก คณะกรรมการตรวจบันทึก 

 


